

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NĂM 2024 - KHÓI GIẢNG VIÊN

(Kèm theo Thông báo số: 2161./TB-ĐHDL ngày 11. tháng 11. năm 2024 của Trường Đại học Điện lực)

STT	Vị trí việc làm tuyển dụng	Chỉ tiêu	Điều kiện, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, kinh nghiệm công tác (nếu có)
I	Khoa Công nghệ thông tin		
1	Giảng viên ngành Công nghệ phần mềm	5	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Cơ sở toán học cho tin học, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin quản lý.
2	Giảng viên ngành Quản trị an ninh mạng	2	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Cơ sở toán học cho tin học, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật mật mã.
II	Khoa Năng lượng mới		
1	Giảng viên ngành Kỹ thuật nhiệt	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt. Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy từ đại học trở lên; ưu tiên đã có các công trình khoa học; Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ ở nước ngoài.
2	Giảng viên ngành Kỹ thuật năng lượng	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa. Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy từ đại học trở lên; ưu tiên đã có các công trình khoa học; Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ ở nước ngoài.
III	Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng		
1	Giảng viên ngành Quản lý công nghiệp	3	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý năng lượng; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kinh tế công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kinh doanh quốc tế và các ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sĩ; tốt nghiệp ở nước ngoài.
2	Giảng viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng		
3	Giảng viên ngành Quản lý năng lượng		
IV	Khoa Điều khiển và Tự động hóa		
1	Giảng viên Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	5	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa và các ngành và chuyên ngành liên quan lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

STT	Vị trí việc làm tuyển dụng	Chỉ tiêu	Điều kiện, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, kinh nghiệm công tác (nếu có)
V	Khoa Kế toán - Tài chính		
1	Giảng viên ngành Kế toán - Kiểm toán	2	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên ngành Kinh doanh và quản lý và yêu cầu có bằng đại học ngành Kế toán - Kiểm toán hoặc có bằng từ Thạc sĩ trở lên ngành Kế toán - Kiểm toán. Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc thực tiễn trong lĩnh vực Kế toán kiểm toán. Ưu tiên có bằng đại học xếp loại Giỏi.
2	Giảng viên ngành Tài chính - Ngân hàng	3	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành Kinh doanh và quản lý và yêu cầu có bằng đại học ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc có bằng từ Thạc sĩ trở lên với ngành Tài chính - Ngân hàng. Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Ưu tiên có bằng đại học xếp loại Giỏi.
VI	Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch		
1	Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh	3	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Quản lý dự án, Hệ thống thông tin quản lý. Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy từ đại học trở lên; ưu tiên ứng viên trình độ thạc sĩ có bằng tốt nghiệp đại học tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; ưu tiên ứng viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; ưu tiên ứng viên có năng lực tốt về Công nghệ thông tin.
2	Giảng viên ngành Thương mại Điện tử	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin quản lý, Marketing hoặc ngành gần. Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy từ đại học trở lên; ưu tiên ứng viên trình độ thạc sĩ có bằng tốt nghiệp đại học tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; ưu tiên ứng viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; ưu tiên ứng viên có năng lực tốt về Công nghệ thông tin.
3	Giảng viên ngành Quản trị du lịch	2	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành, Du lịch hoặc ngành gần. Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy từ đại học trở lên; ưu tiên ứng viên trình độ thạc sĩ có bằng tốt nghiệp đại học tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; ưu tiên ứng viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; ưu tiên ứng viên có năng lực tốt về Công nghệ thông tin.
VII	Khoa Điện tử Viễn thông		
1	Giảng viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật máy tính; Khoa học máy tính; hoặc các ngành liên quan.
2	Giảng viên ngành Kỹ thuật máy tính	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính; Khoa học máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; hoặc các ngành liên quan.

STT	Vị trí việc làm tuyển dụng	Chỉ tiêu	Điều kiện, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, kinh nghiệm công tác (nếu có)
VIII	Khoa Cơ khí - Ô tô và Xây dựng		
1	Giảng viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - cơ điện tử, Ô tô	4	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật ô tô.
2	Giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng	3	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng; Kinh tế xây dựng; Quản lý dự án; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.
IX	Khoa Khoa học tự nhiên		
1	Giảng viên môn Toán tin ứng dụng	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với chuyên ngành Toán tin.
2	Giảng viên Vật lý chuyên ngành Vật liệu	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Vật lý học, Khoa học vật liệu.
X	Khoa Ngoại ngữ		
1	Giảng viên ngành Tiếng Anh	2	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Lý luận và phương pháp dạy học. Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy từ 02 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học.
XI	Khoa Lý luận chính trị và Pháp luật		
1	Giảng viên Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học. Ưu tiên ứng viên có trình độ Thạc sĩ đang học nghiên cứu sinh, có chứng chỉ giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh.
2	Giảng viên Kinh tế chính trị	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành hoặc chuyên ngành Kinh tế học. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.
Tổng cộng:		43	

PHỤ LỤC 2. DANH MỤC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NĂM 2024 - KHỐI VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Thông báo số: 2161/TB-DHDL ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Trường Đại học Điện lực)

STT	Vị trí việc làm tuyển dụng	Chỉ tiêu	Điều kiện, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, kinh nghiệm công tác (nếu có)
I	Phòng Quản lý Đào tạo		
1	Chuyên viên về quản lý chương trình đào tạo	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với một trong các ngành hoặc chuyên ngành thuộc khối Kinh tế hoặc khối Kỹ thuật. Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên trong công tác quản lý đào tạo tại các trường đại học.
II	Phòng Công tác sinh viên		
1	Chuyên viên quản lý người học	2	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành Kinh tế, Quản lý Nhà nước. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công tác sinh viên tại các trường đại học.
III	Phòng Tổ chức - Hành chính		
1	Chuyên viên về thi đua, khen thưởng	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với chuyên ngành Luật, Quản trị nhân lực. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng tại các trường đại học.
2	Chuyên viên về công tác thanh tra nội bộ	1	Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên với ngành Luật, Khoa học chính trị. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thanh tra tại các trường đại học.
3	Chuyên viên về pháp chế	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với ngành Luật. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế tại các trường đại học.
IV	Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế		
1	Chuyên viên về quản lý khoa học công nghệ	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với một trong các ngành hoặc chuyên ngành thuộc khối Kinh tế hoặc khối Kỹ thuật. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại các trường Cao đẳng, Đại học, viện nghiên cứu, trung tâm R&D trong các doanh nghiệp hoặc có kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ.
2	Chuyên viên về hợp tác quốc tế	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với một trong các ngành hoặc chuyên ngành thuộc khối Kinh tế hoặc khối Xã hội. Ưu tiên các nhóm ngành quản trị kinh doanh, quản trị học, quan hệ quốc tế, kinh tế, ngoại giao; Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài; Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin, kỹ năng tổ chức công việc.

STT	Vị trí việc làm tuyển dụng	Chỉ tiêu	Điều kiện, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, kinh nghiệm công tác (nếu có)
V	Phòng Quản trị - Dịch vụ		
1	Chuyên viên về quản trị công sở	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với một trong các ngành hoặc chuyên ngành thuộc khối Kinh tế. Có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực quản trị công sở tại các trường đại học.
2	Bác sĩ	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Y khoa. Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực y tế học đường. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
VI	Phòng Kế hoạch - Tài chính		
1	Chuyên viên về tài chính	3	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng. Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm công tác về tài chính, kế toán. Có kiến thức chuyên môn về thuế, kế toán, tài chính, có khả năng sử dụng thành thạo 01 phần mềm kế toán.
VII	Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng		
1	Chuyên viên về quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng đào tạo	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Khoa học giáo dục, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin....
IX	Trung tâm Đào tạo Thường xuyên		
1	Chuyên viên về tổ chức và hoạt động đào tạo	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với một trong các ngành hoặc chuyên ngành thuộc khối Kỹ thuật hoặc khối Kinh tế. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục.
X	Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp		
1	Chuyên viên về truyền thông	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với một trong các ngành hoặc chuyên ngành thuộc khối Kỹ thuật hoặc khối Kinh tế hoặc khối Xã hội.
2	Chuyên viên về hợp tác doanh nghiệp	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với một trong các ngành hoặc chuyên ngành thuộc khối Kỹ thuật hoặc khối Kinh tế.
XI	Thư viện		
1	Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin	1	Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với ngành Công nghệ thông tin.
Tổng cộng:		18	